



ที่ มท 0804/ ๑. 161

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนราชสีมา กทม. 10300

11 กุมภาพันธ์ 2547

เรื่อง การเข้มงวดกวดขันในการบังคับใช้กฎหมาย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0208.2/ว 232 ลงวันที่ 22 มกราคม 2547
- 2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/ว(ร) 310 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2546

เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ส่วนราชการและหน่วยงานเร่งสำรวจตรวจสอบกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบและกำกับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติ/ดำเนินการใด ๆ เพื่อบังคับการตามกฎหมายนั้นโดยเคร่งครัด หากยังมีได้ดำเนินการอย่างแท้จริง ก็ให้เร่งรัดติดตามการดำเนินการโดยด่วนต่อไป เพื่อบังคับตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2546 ที่ให้เข้มงวดกวดขันในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในอันที่จะส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบการที่ดีและจะใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างจริงจัง ครอบคลุมผู้ประกอบการที่ทำลายสังคม เอารัดเอาเปรียบและฉกฉวยประโยชน์จากผู้อ่อนแอ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2546 ดังกล่าว จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะที่มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมาย กำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจตรวจสอบกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ และกำกับหน่วยงานกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในการบังคับบัญชาที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติ/ดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมายนั้น หากยังมีได้ดำเนินการอย่างแท้จริง ก็ให้เร่งรัดติดตามการดำเนินการโดยด่วน รวมทั้งให้การส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการที่ดีและใช้มาตรการทางกฎหมายกับผู้ประกอบการที่ทำลายสังคมเอารัดเอาเปรียบและฉกฉวยประโยชน์จากผู้อ่อนแออย่างเคร่งครัด จริงจัง และต่อเนื่อง ตลอดจนแจ้งให้นายอำเภอในฐานะที่มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอให้เป็นไปตามกฎหมายดำเนินการเช่นว่านั้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ผลเป็นประการใด โปรดแจ้งให้ทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายรัชชัย ฝึกอังกฤษ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

กลุ่มงานคดี

โทร. 0-2241-9034

โทรสาร 0-2241-9035